

DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và chuẩn bị đón Tết Nguyên...

Tính ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và thành phố Thái Bình.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Hồng Lý (Vũ Thư).

Ngày 2/2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, trao quà tết cho các gia đình, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm và trao 300 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Bắc Sơn (Hưng Hà) và Hồng Lý (Vũ Thư).

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình đón tết đầm ấm; mong muốn bà con vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đi thăm và trao 200 suất quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Minh Hoàng (Kiến Xương) và Nam Hồng (Tiền Hải).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc các gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm tất cả các đối tượng đều được nhận quà tết.

Tại Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn đời mình đấu tranh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đi thăm và trao 140 suất quà tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 xã Đông Xuyên và Đông Minh (Tiền Hải).

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; mong các gia đình tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đi thăm và trao 550 suất quà tết cho các hộ cận nghèo, công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh cũng tổ chức trao quà cho đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

chức đảng trong sạch, vững mạnh. 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành được những thắng lợi về vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình luôn nêu cao tinh thần đại đoàn kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện suốt đời đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc, sớm trở thành "Tỉnh gương mẫu về mọi mặt" như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

ĐAO QUỲN

VIẾT TIẾP TRANG SỬ VÀNG CỦA ĐẢNG

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp chúng ta ôn lại những mốc son chói lọi, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi về vang, làm "rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Xuân Thức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tô Xuân Thức bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hứa sẽ cố gắng, nỗ lực, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông tại quốc lộ 10, đoạn qua huyện Đông Hưng.

Để bảo đảm trật tự, ATGT dịp tết, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phối hợp với các địa phương chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; rà soát và kịp thời thay thế, bổ sung hệ thống biển báo giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn.

tăng cường biện pháp quản lý hành lang ATGT trên địa bàn; tuyên truyền đến các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đặc biệt là trong dịp tết. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; rà soát và kịp thời thay thế, bổ sung hệ thống biển báo giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SỰ PHẠM THÁI BÌNH Tổ chức "Tết sum vầy - xuân chia sẻ"

Công đoàn Trường Cao đẳng Sự phạm Thái Bình vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân chia sẻ" trao quà cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Trường và tập thể Trường Cao đẳng Sự phạm Thái Bình đã trao 28 suất quà cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn; 5 suất quà cho viên chức mắc bệnh hiểm nghèo, đau ốm chữa trị dài ngày; 240 suất quà cho toàn thể viên chức, người lao động.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến đoàn viên và người lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và ấm áp nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

THÀNH ĐOÀN THÁI BÌNH Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường

Sáng ngày 2/2, Thành đoàn Thái Bình tổ chức ra quân vệ sinh môi trường. Tại hai bên bờ sông Trà Lý (phường Lê Hồng Phong, phường Hoàng Diệu), công viên Kỳ Bá (phường Kỳ Bá) hơn 30 đoàn viên, thanh niên đã thu gom rác thải; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, người dân hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng 1 lần; không thả túi nilon, rác, cành lộc, chân hương xuống sông, ao, hồ, bờ rác đúng nơi quy định.

Sau khi rải được túi kết, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình vận chuyển rác về điểm xử lý rác thải của Công ty.

Cũng trong sáng ngày 2/2, các cơ sở đoàn ở thành phố đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động trên tất cả các điểm sống, ao, hồ, xóa các điểm tập trung rác tự phát trên địa bàn.

Các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường sẽ được các cơ sở đoàn tiếp tục thực hiện, đặc biệt vào trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

TU ANH

KHUÂN PHƯƠNG

Hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng tại Trường THPT Mê Linh

Trường THPT Mê Linh vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng với sự tham gia của gần 1.400 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tại buổi trải nghiệm, mỗi chỉ đoàn thi gói 5 chiếc bánh chưng và 1 mâm ngũ quả. Ban tổ chức sẽ chọn ra những đội xuất sắc vào vòng thi hùng biện. Số bánh chưng thành phẩm sẽ được các chi đoàn trao tặng cho các gia đình khó khăn tại địa phương. Nhân dịp này, Trường THPT Mê Linh phối hợp với các mạnh thường quân trao tặng 39 suất quà tết cho 39 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Các hoạt động tại buổi trải nghiệm nhằm giáo dục học sinh ý thức bảo tồn, gìn giữ nét cổ truyền trong dịp tết Nguyên đán và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

ĐẠI ANH

Tổng biên tập: HOÀNG MINH SƠN

Phó Tổng biên tập: HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA

Thư ký tòa soạn: VŨ NGUYỄN BÌNH

Chế bản tại Báo Thái Bình

In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

GIÁ 1.200 ĐỒNG